

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH  
V/v đề xuất thực hiện chương  
trình xúc tiến đầu tư năm 2022

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Điều 92 và Điều 93 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3013/BKHĐT-ĐTNT ngày 20/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo và đề xuất một số nội dung chi tiết như sau:

**I. Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư 2021**

**1. Hoạt động xúc tiến đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư**

Trong năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh như: Công ty TNHH Goldburger (Hàn Quốc); Công ty TNHH Phần mềm FPT (Tập đoàn FPT), Công ty TNHH Long Sơn, Tập đoàn REE, tổ chức Hội nghị, hội thảo với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ bằng hình thức trực tuyến. Cũng trong năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được triển khai theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp lý có liên quan. Do đó, kết quả là đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn. Cụ thể như: Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại khu đất Long Vân 1, Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới); Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới); Khu đô thị Long Vân 2; Khu đô thị Long Vân 3; Khu đô thị Long Vân 4; Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân; Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì; Khu dân cư Ánh Việt; Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1); Khu du lịch Bãi Bàng Bé; Khu dân cư Phúc Gia Tân; Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu đô thị mới Nhơn Bình; Khu đô thị Trà Quang Nam,...

**2. Kết quả thu hút đầu tư**

Đối với thu hút đầu tư trong nước: Đến giữa năm 2021, toàn tỉnh Bình Định thu hút được 32 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 24.198,69 tỷ đồng.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài: Từ đầu năm đến nay tỉnh thu hút 02 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, cụ thể: Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm thời trang cao cấp của Công ty Ying Han International Limited và dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Long Bình Định của Công ty Lanking Nano PTE. Ltd đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD.

Lũy kế đến này cả tỉnh hiện có 86 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD; trong đó có 37 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 777,37 triệu USD và 49 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 242,7 triệu USD.

Năm 2021, toàn tỉnh tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên có ít các hoạt động xúc tiến đầu tư được diễn ra, tuy nhiên, tỉnh đã cố gắng triển khai một số hoạt động xúc tiến đầu tư như: Hội thảo trực tuyến Xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ vào tỉnh Bình Định; Hội thảo xúc tiến đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản... làm việc trực tuyến với Tập đoàn FPT; làm việc với Công ty TNHH Long Sơn về tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy liên hiệp sản xuất gang thép Long Sơn và Cảng tổng hợp quốc tế Long Sơn; làm việc với Công ty TNHH Goldburger (Hàn Quốc); tham dự diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam 2021 tại TP.Hồ Chí Minh.

Cũng trong năm 2021, tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xử lý công việc qua môi trường mạng; tạo cơ chế hướng dẫn định kỳ cho các doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ các dự án đã được cấp phép, tháo gỡ các khó khăn cho các nhà đầu tư để đẩy mạnh giải ngân các dự án. Ngoài ra, công tác xây dựng Danh mục dự án mời gọi đầu tư được tỉnh cập nhật thường xuyên, phù hợp với định hướng, quy hoạch và mục tiêu thu hút của tỉnh; trong đó các lĩnh vực mà tỉnh tổ chức mời gọi đầu tư như du lịch, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, y tế, năng lượng, công nghệ thông tin,... được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

### **3. Những nguyên nhân, hạn chế trong công tác xúc tiến đầu tư**

Trong năm qua, Bình Định đã chủ động xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó phối hợp với Tập đoàn FPT, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) tổ chức các Hội nghị trực tuyến với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy vậy, Công tác XTĐT, triển khai các hoạt động đầu tư vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, nhiều dự án triển khai chậm tiến độ do năng lực nhà đầu tư, do khó khăn trong cơ chế sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng;

công tác quy hoạch, quản lý đất đai phục vụ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc.

Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu về xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu công nghiệp và các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khó khăn do ngân sách tỉnh và Trung ương còn hạn chế.

Với vị trí địa lý nằm ở khá xa so với 02 trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến với Bình Định. Sự hỗ trợ của Trung ương về thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch, thương mại nhằm thu hút được các dự án lớn, có tác động lôi kéo, thúc đẩy tăng trưởng vẫn còn hạn chế.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai mặc dù có nhiều cải tiến, song vẫn còn phức tạp làm cho Nhà đầu tư mất nhiều thời gian. Công tác tuyên truyền quảng bá về tỉnh được tăng cường nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

## **II. Nội dung Chương trình XTĐT năm 2022**

### **1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu**

Năm 2022, tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào các lĩnh vực mũi nhọn như: du lịch, thương mại, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, cảng biển, chế biến thủy sản, công nghiệp phụ trợ,... Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Tiếp tục tập trung nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, đặc biệt là các quốc gia châu Âu và một số quốc gia phát triển khác để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Trên cơ sở các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng của các đối tác đầu tư và tình hình khống chế đại dịch covid -19 ngày được tốt hơn, UBND tỉnh sẽ xem xét tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt tại các nước có nền kinh tế lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Israel, Australia, New Zealand,... hoặc gửi tài liệu quảng bá đối với các đợt XTĐT do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như định hướng các nhà đầu tư đến với tỉnh Bình Định.

Thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin mới bằng việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh, sau đó tổng hợp để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh. Các thông tin sau khi được cập nhật mới sẽ được in thành

brochure, sách hướng dẫn, video, đăng tải trên website,... bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để các dự án triển khai thuận lợi và nhanh chóng đi vào hoạt động, điển hình như: Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, Trường Đại học FPT tại Bình Định, Tổ hợp không gian khoa học, Công viên Sáng tạo TMA...

Tiếp tục xúc tiến đầu tư theo hướng lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để tập trung giới thiệu, thu hút có trọng tâm, trọng điểm vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN. Tổ chức thực hiện tốt quy định ký quỹ cam kết đầu tư đối các dự án để nâng cao hiệu quả việc thực hiện đúng tiến độ của dự án.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm triển khai xây dựng dự án.

Ngoài ra, đối với các đợt xúc tiến đầu tư tại thị trường cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế là 2 cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu và danh mục dự án riêng để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động này.

## **2. Xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư**

Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thu hút đầu tư, đặc điểm của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng Danh mục các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh.

Danh mục mời gọi đầu tư được xây dựng phù hợp với nhu cầu đầu tư, phù hợp quy hoạch phát triển chung của tỉnh và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Bên cạnh áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ, tỉnh cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất thêm một số chính sách hỗ trợ khác cho nhà đầu tư.

## **3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT**

Năm 2022, tỉnh Bình Định xây dựng các ấn phẩm tài liệu theo nhiều hình thức như: xây dựng các bài thuyết trình, bản tin, USB bằng các ngôn ngữ khác nhau như Việt, Anh, Nhật, Hàn để phục vụ công tác XTĐT.

Cập nhật hoặc xây dựng mới các ấn phẩm gồm: Đầu tư vào Bình Định; Tổng quan về Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn; Cẩm nang thông tin du lịch Bình Định... nhằm tăng cường khả năng thu hút đầu tư của tỉnh.

## **4. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư**

### **4.1. Tuyên truyền trên các kênh truyền thông, báo chí**

Tỉnh sẽ tăng cường quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư trên các ấn phẩm do Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền Trung, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao phát hành.

Xây dựng chương trình, sự kiện và một số chuyên đề như: Phóng sự tiềm năng và thế mạnh trong thu hút đầu tư Bình Định; chuyên đề thu hút đầu tư, thương mại từ Nhật Bản; chuyên đề thu hút đầu tư, thương mại từ Hàn Quốc, các chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư; các chuyên đề nâng cao thu hút ODA, NGO - nguồn vốn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp với các công ty truyền thông có uy tín xây dựng video giới thiệu tiềm năng, tổng quan cho tỉnh, đăng ký giới thiệu thông tin, tiềm năng, các dự án mời gọi đầu tư trên các kênh truyền hình VOV, VTV1, VTV4, VTV8, VTV24 và truyền hình địa phương.

Thực hiện đăng ký giới thiệu thông tin, tiềm năng, dự án, một số chuyên đề trên Báo Đầu tư, Báo Pháp Luật, Kinh tế và Dự báo, Thế giới và Việt Nam, Báo Thương hiệu và Công luận, Báo Bình Định và một số đơn vị uy tín khác.

Liên hệ xây dựng các mối quan hệ với các Tham tán đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Australia, Newzeland... để gửi tài liệu xúc tiến đầu tư.

Các trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác của tỉnh tại địa chỉ binhdininvest.gov.vn, skhdt.binhding.gov.vn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kktbinhdinh.gov.vn của BQL Khu kinh tế thường xuyên cập nhật, cải tiến về nội dung cũng như hình thức, cụ thể: nội dung quảng bá, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh, cơ chế chính sách mới của Trung ương và địa phương; đưa tin về các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đối ngoại và hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh. Ngoài ra, nhiều thông tin hữu ích cho nhà đầu tư và thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được đăng tải tại đây.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác giới thiệu thông tin về tỉnh trên các website khác của: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền Trung, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), website của một số Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại của các tỉnh thành khác...

#### 4.2. Tổ chức các hội thảo, hội nghị về XTĐT trong và ngoài nước

- Tại nước ngoài: Trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát và được Chính phủ đồng ý cho mở lại các chuyến bay quốc tế, tỉnh Bình Định sẽ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài sau khi có chủ trương đồng ý tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ và hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong nước:

+ Tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch Bình Định. Dự kiến quý III/2022.

+ Tổ chức Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Dự kiến quý III/2022.

Tùy vào tình hình dịch bệnh Covid 19, UBND tỉnh Bình Định sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến theo các hình thức phù hợp.

4.3. Tham gia các chương trình do Trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức

Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức.

Tham dự các cuộc Hội nghị Gặp gỡ trực tuyến của các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Nam Mỹ...

Tham gia hội nghị, hội thảo tiếp xúc, làm việc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Anh, Séc, Australia, New Zealand Hoa Kỳ, Châu Âu... nhằm tăng cường các hoạt động XTĐT của tỉnh (cả năm).

Tham gia hội nghị, hội thảo tiếp xúc, làm việc với các cơ quan trung ương liên quan, Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ các cơ quan đại diện JICA, JETRO, KOTRA, AMCHARM, GIZ, GEF, tổ chức WB, ADB, AFD... tại Việt Nam để thiết lập quan hệ đồng thời xúc tiến đầu tư vận động viện trợ ODA, NGO và các dự đầu tư.

Tham gia hội thảo, tọa đàm do Ban điều phối vùng các tỉnh duyên hải miền Trung tổ chức (Cả năm).

### **5. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư**

Tham gia các đợt tập huấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư miền Trung, Cục Đầu tư Nước ngoài, VCCI... tổ chức, để tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác XTĐT.

### **6. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư**

Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành, thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án.

Niềm yết công khai, rõ ràng, cụ thể quy trình thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế.

Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở các cấp khác nhau nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; tiếp thu, thừa nhận những yếu kém, những bất cập trong bộ máy để sửa chữa, khắc phục, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Định kỳ vào quý 2 hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế phối hợp với một số sở, ngành, địa phương tổ chức phổ cập kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng, thị trường, các đối tác và cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Công tác quản lý dự án sau khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đầu tư luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao và trở thành nhiệm vụ chính trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế. Đối với các dự án chậm triển khai, các ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn vướng mắc.

### **7. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT**

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế đã và đang phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan sở, ngành, địa phương của tỉnh để triển khai các hoạt động hợp tác về XTĐT. Cụ thể:

Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác với các tỉnh như Bình Dương, Hà Tĩnh, Gia Lai, Hà Nội, thành phố Izumisano (Nhật Bản), thành phố Yongsan (Hàn Quốc); Các trường Đại học FPT, Bách khoa Hà Nội, Tôn Đức Thắng,... theo chương trình hợp tác chung giữa các tổ chức và các địa phương với UBND tỉnh Bình Định.

Tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các Sở, Ban, ngành để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác với các ban quản lý các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư.

Thực hiện đồng bộ hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về công tác XTĐT thông qua việc bám sát hoạt động, công tác XTĐT của các Bộ, ngành Trung ương; chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế, nhất là Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA), KOCHAM Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (Amcham) để kết nối, tham gia xúc tiến, mời gọi các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các nhóm ngành kinh tế then chốt, tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; áp dụng triệt để các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo khung quy định của Chính phủ đối với các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp.

Cùng với các đoàn công tác của UBND tỉnh, tổ chức các đợt hợp tác về xúc tiến đầu tư tại 04 tỉnh Nam Lào và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Sakai, Yongsan Hàn Quốc, Izumisano (Nhật Bản).

### **III. Tổ chức thực hiện**

Trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố tổng hợp xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, cân đối, bố trí ngân sách, đảm bảo cho công tác hoạt động xúc tiến đầu tư; Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư trong công tác đối ngoại của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng ngành tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá, biên bản ký kết hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh bạn, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tiếp tục thực hiện việc kêu gọi thu hút đầu tư tại các thị trường tiềm năng theo chương trình của UBND tỉnh, kêu gọi thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng của Khu kinh tế Nhơn Hội và Khu Công nghiệp Becamex Bình Định. Đồng thời, tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai đầu tư, trường hợp Chủ đầu tư không có khả năng triển khai dự án sẽ kiên quyết thu hồi để giao cho các nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện.

UBND tỉnh Bình Định xin gửi kèm theo các tài liệu:

1. Phụ lục dự toán Chương trình XTĐT năm 2022;
2. Danh mục các dự án mời gọi đầu tư năm 2022.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp các hoạt động nêu trên vào chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**